

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา วิชาชีพบัญชีนอกจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีแล้วยังมีอีกหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การวางระบบบัญชี เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาชีพข้างต้นล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงและความสำคัญของกลุ่มงานบัญชีดังกล่าวคาดว่าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการบัญชีซึ่งแต่เดิมมีเพียงพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในการดูแลการประกอบวิชาชีพเท่านั้น หากพิจารณาในข้อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพ.ศ. 2505 กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี(ก.บช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐโดยทำหน้าที่ดูแลและควบคุมในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กำหนดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลควบคุมผู้ทำบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการเพิ่มขึ้นของแขนงวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันที่มีการขยายตัวและจำแนกออกจากอดีตหลายแขนง จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนักบัญชีต้องการกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาใช้แทนกฎหมายเดิม จึงเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีต้องนำพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 ที่มีการแก้ไขใหม่ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิมมาบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 (สภาวิชาชีพบัญชี, 15 มกราคม 2548) เพื่อให้วิชาชีพบัญชีที่มีหลายด้านรวมเข้าด้วยกันเป็นศูนย์รวมของวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็นผลให้นักบัญชีสามารถดูแลตนเองและร่วมมือกับส่วนราชการที่จะผลักดันให้วิชาชีพบัญชีมีความก้าวหน้า สร้างคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณที่ดีมากยิ่งขึ้น

การออกพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพเดียวกัน เป็นศูนย์รวมของวิชาชีพ สร้างความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้ความรู้และพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้

สภาวิชาชีพบัญชีมีหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี การทำบัญชี และวิชาชีพบัญชีด้านอื่นที่จะออกเป็นกฎหมายที่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียน เพื่อควบคุมดูแลในส่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประชาชน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะให้มีการคุ้มครองประชาชนและพัฒนาการจัดระเบียบการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อตราให้วิชาชีพนั้นต้องได้มีการรับใบอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี และเมื่อบังคับใช้กฎหมายสำหรับวิชาชีพการบัญชีด้านนั้นๆแล้วห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี การกำหนดให้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี สิทธิและหน้าที่ ของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี การ ควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การ กำหนดคบทลงโทษ และการกำกับดูแล ซึ่งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดดังกล่าวในพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มีหลักการสำคัญที่กระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จะต้องเปลี่ยนแปลง วิธีการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และบทลงโทษที่เพิ่มมากขึ้นตามที่พระราชบัญญัติบังคับไว้ ซึ่ง นักบัญชีต้องมีการปรับตัวตามข้อกำหนดดังกล่าว และอาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีในบางประการหากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบต่อสถานภาพการปฏิบัติงานที่ เคยปฏิบัติ

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ทราบ ถึงทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีต่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และทราบถึงปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้พระราชบัญญัติ ดังกล่าว และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไปใน อนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัด เชียงใหม่ที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัด เชียงใหม่ที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
2. ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี
3. เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้ที่สนใจในการนำผลการศึกษาที่ได้นำไปใช้ในเชิงวิชาการ

1.4 นิยามศัพท์

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 ซึ่งสามารถวัดได้โดยการลำดับความมากน้อย หรือการแสดงออกมาทั้งทางบวกและทางลบต่อการนำพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาใช้

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 หมายถึง กฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชี ในด้าน การทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกระทรวง

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพ ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง